

# สำเนา

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบปฏิบัติ) และครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งทั่วไป ๒ สายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตำแหน่งทั่วไป ๒๗ สายงาน) อัตราว่างจำนวน ๒๗ สายงาน ๑๐๗ อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่การเกษตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา นายช่างศิลป์ ช่างไม้ เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานการเกษตร นายช่างเทคนิค นายช่างโยธา นายช่างสำรวจ ช่างสำรวจ นักวิชาการป่าไม้ นิติกร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการเกษตร นักวิชาการภูมิสารสนเทศ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม นักวิชาการสัตวบาล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรโยธา สถาปนิก และสัตวแพทย์ กำหนดรับสมัครทาง Internet ตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และรับชำระค่าสมัครสอบผ่านระบบการชำระเงินของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบปฏิบัติ) และครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในตำแหน่งทั่วไป ๒ สายงาน ได้แก่ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา และช่างไม้ **โดยแยกเป็นรายหน่วยงานและรายตำแหน่งตามที่มีผู้สมัครสอบได้สมัครไว้** ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินดังกล่าว สามารถพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจำตัวสอบที่เว็บไซต์ <http://dnp.thaijobjob.com> ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป สำหรับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะดำเนินการเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในประเทศไทยจะคลี่คลาย โดยจะประกาศแจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบปฏิบัติ) และครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินทราบ ทางเว็บไซต์ <http://www.dnp.go.th/personnel> หรือ <https://dnp.thaijobjob.com> หรือเว็บไซต์ของหน่วยงานที่มีผู้สมัครสอบได้เลือกไว้ และขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินข้างต้น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครเข้ารับการประเมินได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรอง

ว่าเป็น...

ว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือหนังสือรับรองการผ่านงานของผู้สมัครตรวจสอบแล้วพบว่ามี การรับรองการผ่านงานเป็นเท็จ หรือการรับรองการผ่านงานไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัคร รายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และสำหรับผู้ที่ยื่นใบสมัครทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ระหว่างวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ไว้แล้ว แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินตามประกาศนี้ หรือตำแหน่ง ที่ประกาศไว้ไม่ตรงตามที่สมัครไว้ โปรดนำหลักฐานไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตัวเอง ณ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อาคารเอช เอ สเตด ชั้น ๓ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะประกาศ รายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพิ่มเติมต่อไป ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนดวันดังกล่าวจะไม่มีสิทธิเข้ารับ การประเมินในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงนาม) ธีัญญา เนติธรรมกุล

(นายธีัญญา เนติธรรมกุล)

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวศศิขันธ์ เสือขำ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  
สำนักบริหารงานกลาง